



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 15 ส.ค. 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศแล้ว 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากอสม. 1,040,000 คนทั่วประเทศ ร่วมเฝ้าระวังป้องกันการระบาด และถ่ายทอดความรู้แนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชน ให้สามารถดูแลจัดการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนลดการป่วยและการเสียชีวิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ และขั้นตอนการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ส.ค. 2560 พบผู้ป่วย 7,933 ราย เสียชีวิต 6 ราย เป็นการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส่วนกรณีที่ นพ.จิรจรรย์ ชมเชย แพทย์กุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา รุนแรงอย่างมากนั้น สคร.ที่ 9 ได้ประสานไปยังนายแพทย์ท่านดังกล่าว ซึ่งในแง่ของแพทย์ผู้ให้การรักษาคอนไจท์มองว่า คนไข้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีจำนวนมาก แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงจะพบว่า อัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และการระบาดของโรค ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา และผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่เสียชีวิตในปีนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำให้จัดระเบียบสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่สำคัญ ได้แก่ 1.บ้าน 2.วัด 3.มัสยิด โบสถ์/โรงธรรม 4.โรงเรียน 5.โรงพยาบาล 6.โรงแรม/รีสอร์ต และ 6.โรงงาน สำหรับผู้ที่มีอาการไข้สูงร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง พบจุดเลือดที่ผิวหนัง กัดเจ็บชายโครงด้านขวา ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>วันโรคในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การระบาดของวันโรคในเรือนจำกลางนครราชสีมา ว่า จากการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังชายและหญิงกว่า 3,000 ราย พบผู้มีความผิดปกติทางปอดเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคประมาณ 300 ราย ได้นำเสมหะไปตรวจเพาะเชื้อ พบผู้ป่วยวัณโรค 168 ราย ขณะนี้สาธารณสุขได้ให้การรักษาและแยกตัวผู้ต้องขังที่ป่วยออกจากผู้ต้องขังปกติ แจกหน้ากากอนามัยให้สวมตลอดเวลา ส่วนผู้คุมก็ต้องตรวจสุขภาพด้วย</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เครื่องอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เปิดเผยว่า การหาหรือแนวทางกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีที่กำลังมีปัญหาที่ทันตแพทย์ ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ระบุว่า สามารถยกเว้นการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสีได้ หากลักษณะการใช้งานเครื่องมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะป้องกันผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติ 1.ยกเว้นการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral ไม่รวมถึงเครื่องชนิด hand-held เนื่องจากมีความเสี่ยงในการได้รับรังสีปริมาณสูง และมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยในการสูญหายหรือถูกโจรกรรม 2.กำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามได้ เช่น กำหนดให้ต้องแจ้งการครอบครอง การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี และกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลทำให้เครื่องกำเนิดรังสีนั้นไม่ได้รับยกเว้นการควบคุม และส่งผลให้บุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะเร่งแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร สวช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายนนี้ โดยคณะทำงานจะทบทวนและทำข้อเสนอเชิงนโยบายในระยะเร่งด่วน จากนั้นจะวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม ของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ภาครัฐจะให้บริการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 14 "เสน่ห์ไทยสมุนไพรไทย 4.0" ที่อิมแพค เมืองทองธานี และกล่าวว่า จากข้อมูลวิจัยด้านการเกษตร ปี 2557 พบว่า สมุนไพรไทย เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางมีมูลค่าการส่งออกถึง 1.8 แสนล้านบาท ส่วนสมุนไพรในกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าส่งออก 8 หมื่นล้านบาท สปา 1 หมื่นล้านบาท และยาโรครักษาโรคอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงนำสมุนไพรมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) นอกจากนี้ ไทยยังมีระบบการผลิตเทียบเท่าระดับสากล สารสกัดจากสมุนไพรอยู่ในเกรดดีมาก สามารถนำสมุนไพรหลายตัวมาขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ส่วนสมุนไพรจากสัตว์ เช่น เมื่อกหอยทาก ที่ช่วยบำรุงผิวหน้า นักวิจัยระบุว่าเมื่อกหอยทากที่ให้ผลดีที่สุดต้องเป็นหอยทากพันธุ์ไทย ก็มีมีส่วนช่วยลดตลาดสมุนไพร และยืนยันว่ามีความปลอดภัย</p> <p>ในงานมีการมอบรางวัลให้แก่ปราชญ์พื้นบ้าน มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 ให้แก่ นายทองสา เจริญตา อายุ 80 ปี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านการรักษาไข้หมากไม้ ประดง ฝั ไซ้ นิ้วโนไต สัตว์พิษกัดต่อย โรคเลือด ริดสีดวง โรคเด็กและสตรี โรคบุรุษ ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ช่วงนี้ใครสนใจสมุนไพรต้องไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "เสน่ห์ไทย สมุนไพร 4.0" ตั้งแต่วันที่ 3-3 กันยายน 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานมีการแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในระบบไหลเวียนเลือด ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบสืบพันธุ์เพศชาย และยังมี การให้ความรู้การดูแลสุขภาพในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการใช้ยา ตำรับยาพื้นบ้าน การนวด โดยทีมหมอสุขุทัยขนาดแก้ปัญหาต่อมลูกหมากโต</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>หุ่นยนต์ช่วยเดินจากเม็ดพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันสิรินธรฯ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ บจก.โออาร์พีซี และ ม.ศรีปทุม ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง” เพื่อต่อยอดสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง สามารถนำไปใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดิน เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการเดิน และสามารถนำต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บหลัง ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และผู้ป่วยพาร์กินสัน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เปิดเสรีบุคลากรการแพทย์รับอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ตามข้อตกลงอาเซียน เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแนวทางรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรการแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ตามความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคลากรธรรมดาหรือ เอ็มอาร์เอ ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งที่ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์เคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพ 3 สาขาภายใต้การกำกับดูแลสุขภาพอาเซียน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ กำหนดแนวทาง/นโยบายเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพ, พัฒนากลไกอำนวยความสะดวกรองรับการเคลื่อนย้ายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ, พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.ศรีธัญญาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จ.นนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช และส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ ว่า กรมฯ ได้วางเป้าหมายพัฒนารพ.ศรีธัญญาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ขณะนี้ได้ปรับโฉมด้านโครงสร้าง โดยทำให้หอผู้ป่วยมีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านมากที่สุด ซึ่งจะเอื้อต่อสภาพจิตใจและการปรับตัวของผู้ป่วย และได้นำการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชแนวคิดใหม่เพียร์ ชัฟพอร์ต มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะหลังผ่านการบำบัดรักษาแล้ว</p>
เดลินิวส์	<p>กักตักไข้ยุงได้รับรางวัล</p> <p>-เสนอบทความ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน รองผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงนวัตกรรมป้องกันกำจัดยุง “กักตักไข้ยุง LeO-Trap” ว่าเป็นงานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ซึ่งมีการประกาศผล “Thailand Research Expo 2017 Award” ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่น ในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้</p>
ข่าวสด	<p>ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.บรรณกิจ โฉมนาภวิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เผยว่า รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากถึง 52.13% ปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับไปดูแลรักษาต่อที่บ้านไม่ได้ คือขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนี้ ญาติยังขาดความรู้ความสามารถในการดูแล จึงมีโครงการจัดสร้างศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองฯ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยยืมไปใช้ในการดูแลต่อเมื่อที่บ้านหรือรพ.ชุมชนได้ และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่เลขที่บัญชี 405-9-78590-2 และธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี เชียงใหม่ เลขบัญชี 471-2-33333-8</p>
มติชน	<p>สั่งปิดสำนักสั๊กยันต์พะเยา</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสิทธิ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่า มีสำนักสั๊กยันต์ชื่อ “ดำหนัก อ.แป้ง” ในเขต อ.เมืองพะเยา รับสั๊กยันต์ให้กับเยาวชน มีการขโมยเงินของผู้ปกครองไปจ่ายค่าสั๊กยันต์ เจ้าของคือ นางกิริตยา ทากิจ หรือ อ.แป้ง อายุ 39 ปี เป็นชาวบ้านบ้านห้วยลึก ต.บ้านตุน อ.เมืองพะเยา ได้สั่งปิดการบริการเพื่อตรวจสอบว่ามีกรขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ และนำพ.ร.บ.สาธารณสุขมากำกับใช้เรื่องความสะอาดปลอดภัยต่อไป ด้านนายรัฐภูมิชัย ใจกล้า นายก อบต. บ้านตุน ระบุว่า อบต.ไม่เคยออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการใดจะขอหรือกับนิติกรอีกครั้งว่า สถานบริการประเภทสั๊กยันต์ควรออกใบอนุญาตได้หรือไม่</p> <p>-นพ.ชจร วินัยพานิช นพ.สสจ.พะเยา เปิดเผยว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ เบื้องต้นพบอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งเข็มและหมึกไม่สะอาด อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเฉพาะหมึกอาจจะไม่ใช่ที่ใช้สำหรับสั๊กยันต์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจจะเป็นอันตราย และขอเตือนเยาวชนที่คิดจะสั๊กยันต์ ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความสะอาดเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตเรื่องของการพิจารณารับเข้าทำงานด้วย</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ขนมหน้าโรงเรียนไร้มาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ญ.ปริญา ถมอดุทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ขนมหลายชนิดที่วางขายรอบสถานศึกษามีสีสังูดฉลาด รูปลักษณะล่อตาล่อใจ ให้เด็กซื้อไปรับประทาน แต่พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีเลขอย. หากรับประทานต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสติปัญญา เกิดพิษสะสมตับ-ไต ระบบทางเดินหายใจ ล้มเหลว ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขนมเหล่านี้เข้ามามากอย่างผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการบางรายถึงขั้นทำเครื่องหมายอย.ปลอม ดังนั้น ควรเลือกซื้อขนมโดย ไม่เลือกขนมที่มีสีฉลาดบรรจุในภาชนะที่แปลกดูน่าสนใจ ฉลากต้องมีภาษาไทย ต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก พร้อมวันที่ผลิตหมดอายุ-ปริมาณบรรจุภัณฑ์ สภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด และควรซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย. 1556 หรือ oryor smart application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>พ.ร.บ.ตั้งครรรกัวิทยุรุ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า การตั้งครรรกัในวิทยุรุ้นเป็นเรื่งที่ทัวโลกให้ควมสำคัญและสงผลกระทบบหลายด้าน สถานการณัการตั้งครรรกัในวิทยุรุ้น จ.อำนาจเจริญ ปี 2560 มีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี คลอดในชวงเวลา 1 ต.ค. 2559-30 มิ.ย. 2560 จำนวน 278 ราย จ.อำนาจเจริญได้ขับเคลื่อนพ.ร.บ.ปองกันและแกไขปัญหาการตั้งครรรกัไมพรอมในวิทยุรุ้น โดยจัดประชุม เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 ที่ผานมา</p>
เดลินิวส์	<p>โฆษณาเหล้า-เบียร์ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ่านงประสาทร รองนพ.สสจ.เชียงใหม้ เปิดเผยว้า สสจ.เชียงใหม้ ร่วมกับหนวยงานฝายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝาระวัง บังคับใช้กฎหมาย เพื่อปองกันและแกไขปัญหาซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของเสียงดัง การเปิดเกินเวลา การจำหน่ายเรื่งดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำควมผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และย้าเรื่งการโฆษณาเรื่งดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นภาพที่ใช้รูปภาพขวดเรื่งดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นเรื่งหมายการค้ำชัดเงิน อีกทั้งมีข้อความได้ภาพคล้ายกับการโฆษณาเชื่งชวนอวดอ้าง ถู้อว้าเข้าช่ายการโฆษณาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการตลาด จะมีความผิดทางกฎหมาย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p>สนับสนุนรณรงค์ต่อต้านบุหรี</p> <p>-เสนอจดหมายจาก “คนไม่ชอบบุหรี” ชื่นชมการทำงานรณรงค์ของ สสส. และนพ.ประกิต ในการต่อต้านการสูบบุหรี และว้าขณะทีนพ.ประกิตต่อสู้กับบริษัทบุหรีข้ามชาติแต่โรงงานยาสูบของไทยเป็นผู้ช่ายบุหรีรายใหญ่ มีบุหรีราคาถูกออกมาจำนวนมาก ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย และคนไม่เลิกสูบบุหรีอย่างจริงจัง จึงอยากฝากให้สสส.และนพ.ประกิตรณรงค์ให้โรงงานยาสูบหยุดทำบุหรีราคาถูก เพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย และหวังว้าการชันภาษีสรรพสามิตครั้งใหม่ 16 ก.ย. นี้ จะได้รับฟังช้ววดี</p>
มติชน	<p>เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลปี 2559 พบทัวประเทศมีการผลิตน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวด ร้อยละ 60 ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือ แคปซึล ซึ่งไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ กรมาฯ ร่วมกับผู้ผลิตน้ำดื่มดำเนินโครงการยกเลิกพลาสติกแคปซึล หลังเชื่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือ พบว้าพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเป็นวัสดุส่วนเกินที่ไม่ได้กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงจะทยอยเลิกใช้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป พร้อมเรื่งประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภคถึงอันตรายและผลกระทบจากพลาสติกแคปซึล ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล</p>
เดลินิวส์	<p>กทม.เสนอแผนยุติเอดส์ในชายรักรัช่าย</p> <p>-เสนอข่าว กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560-2573 โดยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จะจัดตั้งศูนย์บริการชันมาเฉพาะ ออกให้บริการเชื่งรุกในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นจุดที่มีการรวมตัวของกลุ่มนี้ ต้องพัฒนารูปแบบการเข้าถึงทางโซเช�ลฯ ให้ข้อมูลสถานบริการเพื่อส่งเสริมการเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื่งให้มากขึ้น และสนับสนุนถุงยางอนามัยแล ให้ควมรู้ในเชื่งรุกโดยลงพื้นที่ไปยังสถานบริการต่าง ๆ</p>
เดลินิวส์	<p>ต่างชาตินิยมบำบัดยาเสพติดในไทย</p> <p>-เสนอข่าว “เดอะ เคบิน เชียงใหม้” อยู่ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม้ เป็นสถานฟื้นฟูผู้ติดยาและยาเสพติดของเอกชน ได้รับความสนใจและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวต่างชาติและคนไทยชื่งตั้ง โดยมีผู้เชื่งช่ายทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ พนักงานบริการทัวไป ดูแลตลอด 24 ช่วโมง บำบัดรักษาแบบตัวต่อตัว ไม่ใช้ยารักษาเน้นจิตบำบัด โดยให้ฝึกสมาธิและทำสติ เพื่อฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์ให้ปราศจากควมกังวล และการออกกำลังกาย โดยการบำบัด 1 ครั้งมีระยะเวลา 28 วัน ค่าบริการประมาณ 500,000 บาท</p>
เพจDrama-addict	<p>เตือนชื้อไวอากร้าออนไลน์</p> <p>-โพสต์ข้อมูลว้า ขณะนี้มีการจำหน่ายไวอากร้าในเฟซบุ๊กจำนวนมากในราคาแพง และยังมีกรจำหน่ายยาปลอมด้วยพร้อมทั้งให้ข้อมูลว้า อภ.สามารถผลิตได้เอง จำหน่ายราคาเม็ดละ 25 บาท การชื้อย้านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ และต้องให้แพทย์เขียนใบสั่งยาให้จึงจะสามารถชื้อได้ เนื่องจากมีชื้อควรรระวังสำหรับผู้ป่วยโรคเรื่งรั้ง ควมดัน ไชมันในเส้นเลือด ผู้ป่วยโรคไต อาจมีอันตรายได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ลิทัวเนียดื่มเหล้าหนักที่สุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงานในเดือน พ.ค. พบว่า ลิทัวเนียเป็นประเทศที่ดื่มเหล้าหนักที่สุดในโลก เฉลี่ย 18.2 ลิตรต่อคน และยังพบว่า ร้อยละ 16.7 ไม่ติดเหล้าก็ถูกทำร้ายร่างกายเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ แม้รัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป และเสนอห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ในปีหน้า แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐบาลดำเนินการควบคุมกับการรักษาผู้ติดเหล้า ซึ่งทั่วประเทศมีศูนย์บำบัดเพียง 5 แห่งเท่านั้น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch